
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเนินฆ้อ 

สมัยสามัญ  สมัยที�  1   ครั งที�  1  ประจําปี  พ.ศ.  2558 

วนัองัคารที�  17  กุมภาพนัธ์  พ.ศ.  2558  เวลา  14.00  น. 

ณ. ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลเนินฆ้อ 

ผู้มาประชุม     จํานวน       13           คน    
ลาํดับที� ชื�อ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื�อ หมายเหตุ 

1 นายอนุรักษ ์ ดีนาน ประธานสภาเทศบาล อนุรักษ ์ ดีนาน   

2 นายธวชั  โอทาน รองประธานสภาเทศบาล ธวชั  โอทาน   

3 นายศกัดา   แววดี สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 ศกัดา  แววดี   

4 นายเดชา    รุ่งเรือง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 เดชา  รุ่งเรือง   

5 นายประเสริฐ  ผดุผอ่งใส สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 ประเสริฐ  ผดุผอ่งใส   

6 นางสาวราตรี  บาํรุง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 ราตรี   บาํรุง   

7 นายสุจิน    บุญส่ง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 สุจิน   บุญส่ง   

8 นายพิชิต  วงศา สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 พิชิต  วงศา   

9 นางอรสา  คงคะคิด สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 อรสา  คงคะคิด  

10 นายอุลยั  ความเพียร สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 อุลยั  ความเพียร   

11 นายมณฑล  โพธิ7 ประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 มณฑล  โพธิ7 ประเสริฐ   

12 นายนิรันดร์  ดีนาน สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 นิรันดร์  ดีนาน   

13 นายอรรถวฒิุ  สมนึก เลขานุการสภาฯ อรรถวฒิุ   สมนึก    

ผู้เข้าร่วมประชุม     จํานวน       10            คน   

ลาํดับที� ชื�อ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื�อ หมายเหตุ 

1 นายกฤษฎา  ดวงแกว้ นายกเทศมนตรี กฤษฎา  ดวงแกว้   

2 นายวชิา  พงษพ์ุก รองนายกเทศมนตรี วชิา  พงษพ์ุก   

3 นายจรัล  ชาญเชี?ยว ที?ปรึกษานายกเทศมนตรี จรัล  ชาญเชี?ยว  

4 นายเอกพล  ผลงาม เลขานุการนายกเทศมนตรี เอกพล  ผลงาม   

5 นายธีระพนัธ์  สุขสวา่ง 
รองปลดัเทศบาล  รก.
ผูอ้าํนวยการกองช่าง 

ธีระพนัธ์  สุขสวา่ง 
 

6 นางดวงใจ  ทดแทน หวัหนา้สาํนกัปลดัเทศบาล ดวงใจ  ทดแทน   

7 นางสาวรุ่งฟ้า  พามนตรี 
หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานคลงัรักษา
ราชการแทนหวัหนา้กองคลงั รุ่งฟ้า  พามนตรี  

/ผูเ้ขา้ร่วม... 
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เข้าร่วมประชุม       

ลาํดับที� ชื�อ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื�อ หมายเหตุ 

8 นางสาวสุขมุาภรณ์ บุญช่วยเหลือ รก.หวัหนา้กองศึกษา สุขมุาภรณ์ บุญช่วยเหลือ  

9 นางสาวสุกนัยา  เสน่หา จนท.วเิคราะห์นโยบายและแผน สุกนัยา  เสน่หา  

10 นายบรรจง  รัตนวิจิตร ผูท้รงคุณวุฒิ บรรจง  รัตนวจิิตร  

เริ�มประชุมเวลา   14.10  น. 
เมื?อสมาชิกสภาเทศบาลตาํบลเนินฆ้อ มาครบองค์ประชุมแล้ว นายอรรถวุฒิ  สมนึก 

เลขานุการสภาเทศบาล  เชิญสมาชิกสภาฯ เขา้นั?งประจาํในที?ประชุม  มีสมาชิกเขา้ร่วมประชุม 12 คน ซึ? งเป็น
การประชุมสภาสมยัสามญั สมยัที? 1 ครัJ ง 1 ประจาํปี พ.ศ. 2558  เรียนเชิญประธานสภาเทศบาลตาํบลเนินฆอ้ 
จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย  กล่าวเปิดประชุมและดาํเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  
นายอนุรักษ ์ดีนาน
(ประธานสภาฯ) 
 

ระเบียบวาระที�  1   

นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
นายกฤษฎา  ดวงแกว้ 
(นายกเทศมนตรี) 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
ประชุม 
ระเบียบวาระที�  2   

 
 
 

 -ประธานสภาฯ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย  ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติ 
ท่านผูบ้ริหาร หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน กระผมขอเปิดประชุมสภาสมยั
สามญั สมยัที? 1 ครัJ งที? 1 ประจาํปี 255 ในวนัองัคารที? 17 กุมภาพนัธ์ 2558  
เรื�อง   ที�ประธานจะแจ้งให้ที�ประชุมทราบ 

1.1  ขอขอบคุณผูบ้ริหาร สมาชิกสภาฯ  พนกังาน  ผูน้าํทอ้งที? ผูน้าํทอ้งถิ?น ทุก
ท่านที?ให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมชาวแกลงน้อมเกล้าเทิดไท้เจ้าพระ
ภูมินทร์  เมื?อวนัที? 3-5 ธันวาคม 2557 ณ  สนามกีฬาและสวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลเมืองแกลง, โครงการจดักิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ  
เมื?อวนัศุกร์ที? 9 มกราคม 2558,  และพิธีเปิดโครงการปั?นจกัรยานเพื?อสุขภาพ 
เมื?อวนัที? 26  มกราคม  2558  
1.2  ขอแสดงความยนิดีและชื?นชมนกักีฬาฟุตบอลเทศบาลตาํบลเนินฆอ้ที?ไดรั้บ
รางวลัชนะเลิศที? อบจ.จดัการแข่งขนั 
1.3  เชิญนายกเทศมนตรีแนะนาํเลขานุการนายกฯ คนใหม่ 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ตามตกลงกนั
ของเลขาจะปฏิบติัหนา้ที?คนละสองปี ซึ? งขณะนีJครบกาํหนด เลขาไพรัช  คมขาํ 
ก็ไดล้าออก และก็ไดแ้ต่งตัJง  นายเอกพล  ผลงาม เป็นเลขานุการนายกฯ  
-ยนิดีตอ้นรับเลขานุการนายกฯ นายกเอกพล  ผลงาม  
 
-ทราบ 
เรื�อง   รับรองรายงานการประชุม 
2.1  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาํบลเนินฆอ้ สมยัสามญั  สมยัที? 4 
ครัJ งที? 1  เมื?อวนัที?  27  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2557  ประจาํปี  พ.ศ.  2557 

/นายอนุรักษ.์.. 
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นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
 
นายธวชั  โอทาน 
(รองประธานสภาฯ) 
 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายมณฑล  โพธิ7 ประเสริฐ  
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นางอรสา คงคะคิด 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 
 
 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
ที?ประชุม 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
 
 
ระเบียบวาระที�  3   
 
 
 

-ตามที?เจ้าหน้าที?ได้จดัส่งสําเนาบนัทึกรายงานการประชุมสภา  สมยัสามญั  
สมยัที? 4  ครัJ งที? 1 ประจาํปี พ.ศ.  2557 เมื?อวนัที? 27  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557  
พร้อมหนงัสือเชิญประชุมมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดแก้ไขเปลี?ยนแปลง เพิ?มเติม 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาํบลเนินฆอ้ หรือไม่  เชิญนายธวชั  โอทาน 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่านขอแกไ้ขหนา้ที? 
13 บรรทดัที? 3 นับจากด้านบน ขอ้ความถนนที?ใช้วิง แก้ไขเป็นถนนที?ใช้วิ?ง  
บรรทดัที? 4 ข้อความถนนเส้นท่าครก-แหมสน แก้ไขเป็นถนนเส้นท่าครก-
แหลมสน และบรรทดัที? 18 ขอ้ความนาํหนกัเกินแน่นอน แกไ้ขเป็นนํJ าหนกัเกิน
แน่นอน  และหนา้ที? 28 ขอ้ 5. ขอ้ความการศึกษางาน แกไ้ขเป็นการศึกษาดูงาน 
-ขอบคุณรองประธานสภาฯ เชิญนายมณฑล  โพธิ7 ประเสริฐ  
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ขอแก้ไข
หน้าที? 20 บรรทดัที? 3 นับจากด้านล่าง ขอ้ความส่งเสริมการเที?ยว แก้ไขเป็น
ส่งเสริมการท่องเที?ยว 
-เชิญนางอรสา คงคะคิด 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ขอแก้ไข
หน้าที? 17 บรรทดัสุดท้าย ตาํแหน่งของนายอรรถวุฒิ ข้อความปลัดเทศบาล
แกไ้ขเป็นเลขานุการสภาฯ  หนา้ที? 20 บรรทดัที? 9 นบัจากดา้นบน ขอ้ความการ
จักกิจกรรม แก้ไขเป็นการจัดกิจกรรม และหน้าที?  32 บรรทัดที?  8 นับจาก
ดา้นบน ตาํแหน่งของนายอรรถวุฒิ ขอ้ความปลดัเทศบาลแกไ้ขเป็นเลขานุการ
สภาฯ  
-มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดแกไ้ขเปลี?ยนแปลงอีกหรือไม่ 
 
-ไม่มี 
-เมื?อไม่มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดเสนอให้แกไ้ขเปลี?ยนแปลง เพิ?มเติมรายงานการ
ประชุมอีก และขอให้สมาชิกสภาฯ แกไ้ขตามที?เสนอ ฉะนัJนถือว่าที?ประชุมมี
มติเห็นชอบรับรองการแกไ้ขและรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาํบล
เนินฆ้อ  สมัยสามญั  สมยัที?  4  ครัJ งที? 1 ประจาํปี พ.ศ.  2557 เมื?อวนัที?  27  
พฤศจิกายน  2557  เป็นเอกฉนัท ์ 
เรื�อง  ญตัติร่างเทศบัญญตัิที�เสนอใหม่ 
3.1  ไม่มี 
 

/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระที�  4   
 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายกฤษฎา  ดวงแกว้ 
(นายกเทศมนตรี) 
 
 
 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายธวชั  โอทาน 
(รองประธานสภาฯ) 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายพิชิต  วงศา 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นางอรสา คงคะคิด 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
 
 

เรื�อง  ญตัติเสนอเพื�อทราบ 
4.1  การขออนุญาตใช้พืJนที?ป่าชายเลน เพื?อใช้ประโยชน์ต่อทางราชการ กบั
สถานีพฒันาทรัพยากรป่าชายเลนที? 1 จังหวดัระยอง เป็นสถานที?ก่อสร้าง
อาคารสาํนกังาน และอาคารต่าง ๆ เพื?อสาธารณประโยชน์ 
-เชิญนายกเทศมนตรีชีJแจง 
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน สําหรับการ
ขออนุญาตใช้พืJนที?ป่าชายเลน ซึ? งปัจจุบนัรัฐบาลไดต้รวจสอบพืJนที?และไดย้ึด
คือป่าชายเลนบางส่วน ประกอบเทศบาลตาํบลเนินฆอ้ยงัไม่มีที?ตัJงที?ชดัเจน ซึ? ง
ที?ตัJ งปัจจุบนัเป็นของวดัเนินฆอ้ จึงมีแนวคิดที?จะขอใช้พืJนที?ป่าชายเลนโดย
ได้รับคาํแนะนําจากหัวหน้าสถานีป่าชายเลน โดยให้ทาํหนังสือแจ้งความ
ประสงค์ขอใช้พืJนที?ไปถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ?น ซึ? งขณะนีJ อยู่
ระหวา่งเตรียมขอ้มูลและเอกสาร จึงขอแจง้ใหส้ภาเทศบาลทราบ 
-ขอบคุณนายกเทศมนตรี มีสมาชิกสภาฯ สอบถามหรือไม่  เชิญนายธวชั  โอทาน 
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน เกี?ยวกบัการ
ขอใชพ้ืJนที?ป่าชายเลน สอบถามวา่เทศบาลจะยา้ยไปอยูที่?พืJนที?ดงักล่าวหรือไม่ 
แลว้ที?ตัJงงบประมาณไวส้าํหรับซืJอที?ดินดา้นหลงัเทศบาลจะดาํเนินการอยา่งไร 
-เชิญนายพิชิต  วงศา 
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน สอบถาม
งบประมาณในการก่อสร้างจาํนวนเท่าไร แต่คิดวา่ถา้ขอใชพ้ืJนที?ป่าชายเลนไดก้็
เป็นสิ?งที?ดี 
-เชิญนางอรสา  คงคะคิด 
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ถา้ขอใชพ้ืJนที?
ดังกล่าวสําหรับก่อสร้างอาคารสํานักงานส่วนตัวก็ไม่เห็นด้วย เนื?องจาก
ปัจจุบนัเทศบาลตัJงอยูกึ่? งกลางแลว้ ถา้ไปตัJงที?ดงักล่าวพืJนที? หมู่ที? 5, 6, 7 ก็จะ
ห่างไกลเทศบาล แต่ถา้ขอใชพ้ืJนที?เพื?อทาํกิจกรรมอยา่งอื?นก็ดี 
-มีสมาชิกสภาฯ สอบถามอีกหรือไม่  เมื?อไม่มีขอเชิญนายกเทศมนตรีตอบ
ขอ้สอบถาม 

/นายกฤษฎา... 
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นายกฤษฎา  ดวงแกว้ 
(นายกเทศมนตรี) 
 
 
 
 
 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายวชิา  พงษพ์ุก 
(รองนายกเทศมนตรี) 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายกฤษฎา  ดวงแกว้ 
(นายกเทศมนตรี) 
 
 
 
 
 
 

-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน สําหรับการ
ตัJงงบประมาณเพื?อซืJอที?ดินดา้นหลงัเทศบาลก็ตอ้งจดัซืJอไว ้แต่สถานที?ก่อสร้าง
อาคารสาํนกังานพิจารณาไวส้ามแห่ง คือ พืJนที?ป่าชายเลน ที?ราชพสัดุ และที?ตัJง
งบประมาณไวซื้Jอประมาณ 7 ไร่  ซึ? งอยูร่ะหวา่งการพิจารณาวา่จะตัJงสํานกังาน
ที?ใด จะก่อสร้างอาคารศูนยก์ารเรียนรู้ต่าง ๆ เรื?องงบประมาณก่อสร้างยงัไม่ได้
พิจารณา การขอใช้พืJนที?อยู่ระหวา่งเตรียมขอ้มูลและเอกสาร ถา้ขอใชพ้ืJนที?ได้
จึงจะพิจารณารูปแบบและงบประมาณ  และที?สมาชิกสภาฯ เสนอแนะว่าที?ตัJง
ปัจจุบนัเป็นศูนยก์ลางแลว้ แต่ถา้ขอใชพ้ืJนที?ไดก้็สามารถทาํอยา่งอื?น ส่วนการ
ก่อสร้างอาคารสาํนกังานจะตอ้งพิจารณาอีกครัJ งหนึ?ง 
-ขอบคุณนายกเทศมนตรี ขอเชิญรองวชิา  พงษพ์ุก 
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ขอชีJ แจง
เพิ?มเติมท่านนายกเทศมนตรี ที?ตัJ งปัจจุบันเป็นธรณีสงฆ์ ซึ? งได้รับความ
อนุเคราะห์จากเจา้อาวาสและไวยาวจักร  แต่ในอนาคตถา้มีพืJนที?ก่อสร้างอาคาร
สาํนกังานที?เป็นของเทศบาลเองก็เป็นสิ?งที?ดี   ซึ? งปัจจุบนัการคมนาคมก็สะดวก 
-ขอบคุณรองนายกเทศมนตรี  มีสมาชิกสภาฯ สอบถามอีกหรือไม่ เมื?อไม่มีก็คง
ไม่ตอ้งขอมติเนื?องจากเป็นเรื?องแจง้เพื?อทราบ 
4.2  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการรับโอนถนนสายครัวกลางทุ่ง ให้กบั
เทศบาลตาํบลเนินฆอ้  
    ขอ้กฎหมาย  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพสัดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนทอ้งถิ?น พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิ?มเติมถึง (ฉบบัที? 9) พ.ศ. 2553 
หมวด 2 ขอ้ 9 ในกรณีที?มีผูอุ้ทิศพสัดุให้เป็นกรรมสิทธิ7 แก่หน่วยการบริหาร
ราชการส่วนทอ้งถิ?น หรือให้สิทธิอนัเกี?ยวกบัพสัดุหรือมอบให้เป็นผูดู้แลพสัดุ
นัJน ถา้การกระทาํดงักล่าวมีเงื?อนไขหรือมีภาระติดพนัหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนทอ้งถิ?นจะรับเอาพสัดุหรือสิทธินัJนๆ ได้ต่อเมื?อได้รับความเห็นชอบจาก
สภาหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถิ?นนัJน เชิญนายกเทศมนตรีชีJแจง 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน เรื?องการรับ
โอนถนนสายครัวกลางทุ่ง ที?ยงัไม่เป็นทางสาธารณะทั?วไป ซึ? งเจา้ของที?ดินได้
แจง้ความประสงค ์แต่ติดปัญหาภาระจาํยอมของที?ดิน โดยเจา้ของที?ตอ้งไปถอน
ที?ดินออกมาก่อน แลว้ค่อยอุทิศให้เป็นทางสาธารณะประโยชน์ให้กบัเทศบาล 
เพื?อเทศบาลจะไดไ้ปดูแลปรับปรุงซ่อมแซมถนนดงักล่าวได ้ ซึ? งในวาระนีJ จึง
เป็นเรื?องเสนอเพื?อทราบ 

/นายอนุรักษ.์.. 
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นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายธีระพนัธ์  สุขสวา่ง 
(รองปลดัเทศบาล) 
 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายมณฑล  โพธิ7 ประเสริฐ  
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 
 
 
นายธีระพนัธ์  สุขสวา่ง 
(รองปลดัเทศบาล) 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายอรรถวฒิุ  สมนึก 
(เลขานุการสภาฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ขอบคุณนายกเทศมนตรี และที?ดงักล่าวไดห้ารือกบัรองปลดัเทศบาล จึงขอเชิญ
รองปลดัชีJแจงรายละเอียดเพิ?มเติม 
-เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ขอเพิ?มเติมการ
รับโอนถนนสายครัวกลางทุ่ง  ซึ? งเจา้ของที?ไดแ้จง้ความประสงค์จะมอบถนน
ดงักล่าวเป็นของเทศบาล แต่ติดภาระจาํยอมโดยเจา้ของที?ดินตอ้งไปเพิกถอน
ก่อนจึงนาํเสนอใหส้ภาเทศบาลเพื?อทราบ ซึ? งถา้เจา้ของที?ไปดาํเนินการเพิกถอน
แลว้จึงจะนาํเอกสารหลกัฐานมาใหใ้ชป้ระกอบการรับโอนถนนสายดงักล่าว 

-เชิญนายมณฑล  โพธิ7 ประเสริฐ 
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน สอบถาม
เกี?ยวกับ พ.ร.บ. การจัดสรรที?ดินซึ? งเมื?อก่อนเป็นทางส่วนบุคคลแล้วถนน
ดงักล่าวชาํรุดมากและเจา้ของที?จะสามารถส่งมอบให้เทศบาลไดเ้ลยหรือไม่ ไม่
ติด พ.ร.บ.จดัสรรหรืออยา่งไร  

-เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน สําหรับการรับ
มอบหรือรับโอน ตอ้งมองผลกระทบในเงื?อนไข พ.ร.บ.จดัสรร ที?เสนอให้สภาฯ 
เพื?อทราบ ส่วนจะรับมอบหรือไม่นัJนอยูใ่นดุลพินิจของเทศบาลและสภาฯ วา่จะ
รับมอบหรือไม่ 
-มีสมาชิกสภา ฯ สอบถามหรือไม่ เชิญเลขานุการสภาฯ 
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ญตัติเสนอเพื?อ
ทราบซึ? งรายละเอียดเจ้าของที?ดินได้ยื?นความประสงค์จะมอบถนนให้กับ
เทศบาล โดยมีที?ดิน 2 แปลง คือแปลงทางเขา้ดา้นในมี 2 ซอย และอีกแปลงจะ
อยู่ด้านหน้าทางเขา้ซึ? งติดภาระกบัธนาคาร การรับมอบก็สามารถรับไดโ้ดยมี
เงื?อนไข ซึ? งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพสัดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนทอ้งถิ?น พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิ?มเติมถึง (ฉบบัที? 9) พ.ศ. 2553 
หมวด 2 ขอ้ 9 ในกรณีที?มีผูอุ้ทิศพสัดุให้เป็นกรรมสิทธิ7 แกหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนทอ้งถิ?น หรือให้สิทธิอนัเกี?ยวกบัพสัดุหรือมอบให้เป็นผูดู้แลพสัดุ
นัJน ถา้การกระทาํดงักล่าวมีเงื?อนไขหรือมีภาระติดพนัหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนทอ้งถิ?นจะรับเอาพสัดุหรือสิทธินัJนๆ ได้ต่อเมื?อได้รับความเห็นชอบจาก
สภาหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถิ?นนัJน โดยจะมีเงื?อนไข 2 ขอ้ คือ รับ
มอบทัJงจาํนวน และเงื?อนไขโดยใหสิ้ทธิ7 ในการบาํรุงรักษา ซึ? งผูบ้ริหารจะตดัสิน
ไม่ไดต้อ้งให้สภาฯ รับทราบเงื?อนไข ซึ? งถา้สภาฯ ให้เสนอเพื?อทราบก็ยงัจะรับ
มอบไม่ได ้

/นายอนุรักษ.์.. 
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นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
ที?ประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายธวชั  โอทาน 
(รองประธานสภาฯ) 
 
 
 
 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
ที?ประชุม 
 
 
 

-ขอบคุณเลขานุการสภาฯ คือกรณีนีJ ให้เจา้ของที?ดินมาดาํเนินการต่าง ๆ เพื?อทาํ
ความเขา้ใจและขอ้ตกลงกบัเทศบาลเกี?ยวกบัการมอบที?มีเงื?อนไขที?มีภาระติดพนั
ก่อนจึงจะรับมอบเพื?อเทศบาลจะไดน้าํงบประมาณไปพฒันาปรับปรุงซ่อมแซม 
-ทราบ 
เรื�อง   เสนอเพื�อพจิารณา   
5.1  การกาํหนดสมยัประชุมสามญัประจาํปี  2558  และการกาํหนดสมยัประชุม
สามญัประจาํปี  สมยัแรกของปี  2559  (ปีถดัไป) 
ตามพระราชบญัญติัเทศบาล  พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ?มเติมถึง (ฉบบัที? 13) พ.ศ. 
2552  มาตรา 24 ในปีหนึ? งให้มีสมยัประชุมสามญัสี?สมยั สมยัประชุมสามญั
ครัJ งแรกและวนัเริ?มประชุมสมยัสามญัประจาํปีให้สภาเทศบาลกาํหนด โดย
สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ? ง ๆ ให้มีกําหนดไม่เกิน 30 วนั และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถิ?น พ.ศ. 2547 แกไ้ข
เพิ?มเติม (ฉบบัที? 2) พ.ศ. 2554  ขอ้ 21 เชิญนายธวชั  โอทาน 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน เสนอให้
กาํหนดการประชุมสี?สมยัแต่ละสมยัมีกาํหนดไม่เกิน 30 วนั จึงควรมีระยะห่าง
กันสองเดือนต่อหนึ? งครัJ ง คือ สมัยที?  1 เ ริ? มสมัยประชุมระหว่างว ันที?   1 
กุมภาพนัธ์ ถึงวนัที? 2 มีนาคม  2558 ซึ? งเป็นการประชุมในวนันีJ  สมยัที? 2 เริ?ม
สมยัประชุมระหว่างวนัที? 1-30 พฤษภาคม 2558 สมยัที? 3 เริ?มสมยัประชุม
ระหวา่งวนัที? 1-30  สิงหาคม  2558 และสมยัที?  4  เริ?มสมยัประชุมระหวา่งวนัที?  
1-30  พฤศจิกายน  2558 ส่วนการประชุมสมยัแรกของปี 2559 เสนอให้กาํหนด
ระหวา่งวนัที? 1 กุมภาพนัธ์-1 มีนาคม 2559 
-มีสมาชิกสภาฯ เสนออีกหรือไม่  เมื?อไม่มีสมาชิกสภาฯ เสนอ  ขอมติที?ประชุม
เห็นชอบให้กาํหนดสมัยประชุมสามญัประจาํปี 2558 ตามที?สมาชิกสภาฯ 
เสนอ คือ สมยัที? 1  เริ?มสมยัประชุมระหวา่งวนัที? 1 กุมภาพนัธ์-2 มีนาคม  2558 
ซึ? งก็คือการประชุมในวนันีJ  ซึ? งเหลืออีก 3 สมยั คือสมยัที? 2 เริ?มสมยัประชุม
ระหว่างวนัที?  1-30 พฤษภาคม 2558 สมยัที?  3  เริ?มสมยัประชุมระหว่างวนัที?  
1-30  สิงหาคม  2558, สมัยที?   4   เ ริ? มสมัยประชุมระหว่างว ันที?   1-30  
พฤศจิกายน  2558 และกาํหนดวนัเริ?มสมยัประชุมสามญัประจาํปี  พ.ศ.  2559  
สมยัแรกระหวา่งวนัที?  1 กุมภาพนัธ์  ถึงวนัที?  1  มีนาคม  2559  สมาชิกสภาฯ 
ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ 
-มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉนัท ์ 
 

/นายอนุรักษ.์.. 
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นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
 
 
 
 
นายธวชั  โอทาน 
(รองประธานสภาฯ) 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
ที?ประชุม 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายพิชิต  วงศา 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
ที?ประชุม 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายประเสริฐ  ผดุผอ่ง 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
ที?ประชุม 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
 
ที?ประชุม 
 
 
 

5.2  การพิจารณาแต่งตัJงคณะกรรมการพฒันาทอ้งถิ?นแทนชุดเดิมที?หมดวาระ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาํแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ?น พ.ศ. 2548 ขอ้ 8  (3)  สมาชิกสภาทอ้งถิ?นที?สภาทอ้งถิ?น
คดัเลือกจาํนวนสามคน  และให้มีวาระอยู่ในตาํแหน่งคราวละสองปีและอาจ
ไดรั้บการคดัเลือกอีกได ้ 
-ชุดเดิมที?หมดวาระประกอบดว้ย นางอรสา  คงคะคิด นายนิรันดร์  ดีนาน และ
นายประเสริฐ  ผดุผอ่งใส ขอใหส้มาชิกสภาฯ เสนอ เชิญนายธวชั  โอทาน 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน  ขอเสนอนาย
อุลยั  ความเพียร  เป็นคณะกรรมการพฒันาทอ้งถิ?น  
-นายธวชั  โอทาน เสนอนายอุลยั  ความเพียร  ขอผูรั้บรองสองท่านโปรดยกมือ 
 
-ผูรั้บรองมีนายเดชา  รุ่งเรือง และนายศกัดา  แววดี   
-มีสมาชิกสภาฯ เสนออีกหรือไม่ เชิญนายพิชิต  วงศา 
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ขอเสนอนาย
ธวชั  โอทาน  เป็นคณะกรรมการพฒันาทอ้งถิ?น  
-นายพิชิต  วงศา  เสนอนายธวชั  โอทาน ขอผูรั้บรองสองท่านโปรดยกมือ 
 
-ผูรั้บรองมีนายอุลยั  ความเพียร  นายประเสริฐ  ผุดผ่องใส  นายสุจิน  บุญส่ง  
นายเดชา  รุ่งเรือง และนายศกัดา  แววดี  
-มีสมาชิกสภาฯ เสนออีกหรือไม่ เชิญนายประเสริฐ  ผดุผอ่ง 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ขอเสนอนาย
พิชิต  วงศา  เป็นคณะกรรมการพฒันาทอ้งถิ?น  
-นายประเสริฐ  ผดุผอ่ง เสนอนายพิชิต  วงศา ขอผูรั้บรองสองท่าน  โปรดยกมือ  
 
-ผูรั้บรองมีนางสาวราตรี  บาํรุง และนายธวชั  โอทาน 
-มีสมาชิกสภาฯ เสนออีกหรือไม่ เมื?อไม่มีสมาชิกสภาฯ เสนอบุคคลอื?นอีก ขอ
มติที?ประชุมเห็นชอบการพิจารณาคดัเลือก คือ 1. นายอุลยั  ความเพียร  2. นาย
ธวชั  โอทาน  และ 3. นายพิชิต  วงศา  เป็นคณะกรรมการพฒันาทอ้งถิ?นของ
เทศบาล  โปรดยกมือ 
-เห็นชอบเป็นเอกฉนัท ์  
 

/นายอนุรักษ.์.. 
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นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายอุลยั  ความเพียร 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
ที?ประชุม 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 

-คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิ?นของเทศบาล มีอาํนาจหนา้ที? ดงันีJ  
1. กาํหนดแนวทางการพฒันาทอ้งถิ?น โดยพิจารณาจาก 
    1.1 อาํนาจหนา้ที?ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ?น โดยเฉพาะอาํนาจหนา้ที?ที?
มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั การผงัเมือง 
    1.2 ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกาํหนดแผนและขัJนตอนการกระจายอาํนาจ 
    1.3 ยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศกลุ่มจังหวดั และจงัหวดั โดยให้เน้น
ดาํเนินการในยทุธศาสตร์ที?สาํคญัและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแกไ้ข
ปัญหาความยากจน การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
    1.4 กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพฒันาขององค์กรปกครอง ส่วน
ทอ้งถิ?นในเขตจงัหวดั 
    1.5 นโยบายของผูบ้ริหารทอ้งถิ?นที?แถลงต่อสภาทอ้งถิ?น 
    1.6 แผนชุมชน 
       ในการนําประเด็นขา้งต้นมาจดัทาํแผนพฒันา ให้คาํนึงถึงสถานะ
ทางการคลังของท้องถิ?น และความจํา เป็นเร่งด่วนที?ต้องดํา เนินการมา
ประกอบการพิจารณาดว้ย 
2. ร่วมจดัทาํร่างแผนพฒันา เสนอแนะแนวทางการพฒันาและการแกไ้ขปัญหา
เกี?ยวกบัการจดัทาํร่างแผนพฒันา  

5.3  การพิจารณาแต่งตัJงคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
ทอ้งถิ?น แทนชุดเดิมซึ? งหมดวาระ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการ
จัดทําแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ?น พ.ศ. 2548 ข้อ 28 (1)  
สมาชิกสภาทอ้งถิ?นที?สภาทอ้งถิ?นคดัเลือกจาํนวนสามคน  และให้มีวาระอยูใ่น
ตาํแหน่งคราวละสองปีและอาจไดรั้บการคดัเลือกอีกได ้  
-ชุดเดิมที?หมดวาระประกอบดว้ย นางอุลยั  ความเพียร นายศกัดา  แววดี และ
นายพิชิต  วงศา เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอ เชิญนายอุลยั  ความเพียร 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ขอเสนอนาง
อรสา  คงคะคิด  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถิ?น 
-นายอุลยั ความเพียร เสนอนางอรสา คงคะคิด ขอผูรั้บรองสองท่านโปรดยกมือ  
 
-ผูรั้บรองมีนายพิชิต  วงศา  นายนิรันดร์  ดีนาน นายเดชา  รุ่งเรือง และนาย
ศกัดา  แววดี 
-มีสมาชิกสภาฯ เสนออีกหรือไม่ เชิญนายธวชั  โอทาน 

/นายธวชั... 
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นายธวชั  โอทาน 
(รองประธานสภาฯ) 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
ที?ประชุม 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายมณฑล  โพธิ7 ประเสริฐ  
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
ที?ประชุม 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
 
ที?ประชุม 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ขอเสนอนาย
ศกัดา  แววดี  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถิ?น 
-นายธวชั  โอทาน เสนอนายศกัดา  แววดี ขอผูรั้บรองสองท่านโปรดยกมือ  
 
-ผูรั้บรองมีนายเดชา  รุ่งเรือง  และนายประเสริฐ  ผุดผอ่งใส 
-มีสมาชิกสภาฯ เสนออีกหรือไม่ เชิญนายมณฑล  โพธิ7 ประเสริฐ  
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ขอเสนอ
นางสาวราตรี  บาํรุง  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ 
-นายมณฑล  โพธิ7 ประเสริฐ  เสนอนางสาวราตรี  บาํรุง ขอผูรั้บรองสองท่าน
โปรดยกมือ  
-ผูรั้บรองมีนางอรสา  คงคะคิด  และนายสุจิน  บุญส่ง 
-มีสมาชิกสภาฯ เสนออีกหรือไม่ เมื?อไม่มีสมาชิกสภาฯ เสนอบุคคลอื?นอีก ขอ
มติที?ประชุมเห็นชอบการพิจารณาคดัเลือก คือ 1. นางอรสา  คงคะคิด 2. นาย
ศกัดา  แววดี และ 3. นางสาวราตรี  บาํรุง  เป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถิ?นของเทศบาล  โปรดยกมือ 
-เห็นชอบเป็นเอกฉนัท ์  
-คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถิ?นของเทศบาล มีอาํนาจ
หนา้ที? ดงันีJ   
1. กาํหนดแนวทาง วธีิการในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
2. ดาํเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ? งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันาต่อผูบ้ริหารทอ้งถิ?น  เพื?อให้ผูบ้ริหารทอ้งถิ?นเสนอต่อสภาทอ้งถิ?น  
คณะกรรมการพฒันาท้องถิ?น และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันาให้ประชาชนในทอ้งถิ?นทราบโดยทั?วกันอย่างน้อยปีละหนึ? งครัJ ง
ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี  ทัJงนีJ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวนั 
4.  แต่งตัJ งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื?อช่วยปฏิบัติงานตามที?
เห็นสมควร 
5.4 การจ่ายเงินสะสม ปี พ.ศ. 2558 (ค่าที?ดินและสิ?งก่อสร้าง) งบประมาณรวม  
จาํนวน  1,620,000   บาท 
 

/5.4.1 โครงการ...
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นายพิชิต  วงศา 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) 
 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายธีระพนัธ์  สุขสวา่ง 
(รองปลดัเทศบาล) 
 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
ที?ประชุม 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
 
 
นายมณฑล  โพธิ7 ประเสริฐ
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 

    5.4.1  โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยรุ่งเรือง พร้อมวางท่อ หมู่ที? 8 
แผนพฒันาสามปี 2558-2560 หน้า 53 ขอ้ 9 ปริมาณงานขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
165  เมตร งบประมาณ 610,000  บาท ขอให้สมาชิกสภาฯ ดูเอกสารใบประมาณ
การและแบบประกอบการพิจารณา มีสมาชิกสภาฯ สอบถามหรือไม่ เชิญนาย
พิชิต  วงศา 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน สอบถามการ
คาํนวณราคาค่าก่อสร้าง ซึ? งที?เสนอมาคือถนนหมู่ที? 8 ราคารวม 610,000 บาท
คิดราคาต่อตารางเมตรได้ 2,720 บาท ซึ? งราคาจะแตกต่างกนักบัโครงการที? 
5.4.2 คือก่อสร้างถนนหมู่ที? 5 ราคารวม 720,000  บาท คิดราคาต่อตารางเมตร
ได ้2,400  บาท อยากทราบวา่วธีิการคิดคาํนวณอยา่งไร 
-เชิญรองปลดัเทศบาลรักษาราชการผูอ้าํนวยการกองช่างชีJแจง 
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ตามเอกสาร
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยรุ่งเรือง พร้อมวางท่อ หมู่ที? 8 ความยาว 
165  เมตร จะไม่มีไหล่ทาง การคาํนวณก็กวา้งคูณยาวปกติ โดยการใช้ราคา
เฉลี?ยนํJ ามนัโซล่าราคาลิตรละ 26.00-26.99  บาท แต่ที?ราคาต่างจากโครงการที? 
5.4.2 เนื?องจากมีงานวางท่อดว้ย 
-ขอบคุณรองปลดัเทศบาล มีสมาชิกสภาฯ สอบถามอีกหรือไม่  เมื?อไม่มีขอมติ
ที?ประชุมเห็นชอบอนุมติัการจ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
ซอยรุ่งเรือง พร้อมวางท่อ หมู่ที? 8  งบประมาณ 610,000  บาท  โปรดยกมือ 
-มีมติเห็นชอบอนุมติัการจ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอย
รุ่งเรือง พร้อมวางท่อ หมู่ที? 8 งบประมาณ 610,000  บาท จาํนวน 10 เสียง งด
ออกเสียง 1 เสียง คือนายมณฑล  โพธิ7 ประเสริฐ 
5.4.2 โครงการก่อสร้างปรับปรุงและขยายผวิจราจร พร้อมวางท่อระบายนํJ า สาย
ซอยขา้งวดัหนองแพงพวย หมู่  5  แผนพฒันาสามปี   2558-2560 หน้า 54 ขอ้ 
13 ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.5 เมตร 
งบประมาณ  720,000  บาท  มีสมาชิกสภาฯ สอบถามหรือไม่ เชิญนายมณฑล  
โพธิ7 ประเสริฐ 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน สอบถามการ
ประมาณราคาโดยการใชร้าคาเฉลี?ยนํJ ามนัโซล่าราคาลิตรละ 26.00-26.99 บาท 
ซึ? งถา้ราคานํJามนัปรับลด  การก่อสร้างจะมีผลหรือไม่ 
-เชิญรองปลดัเทศบาลรักษาราชการผูอ้าํนวยการกองช่างชีJแจง 

/นายธีระพนัธ์... 



 - 12 -

นายธีระพนัธ์  สุขสวา่ง 
(รองปลดัเทศบาล) 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
 
ที?ประชุม 
 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
 
นายพิชิต  วงศา 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายกฤษฎา  ดวงแกว้ 
(นายกเทศมนตรี) 
 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
 
ที?ประชุม 
 
 
 
 

-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ราคานํJ ามนัจะ
มีผลกบัการคิดราคาค่าก่อสร้าง แต่ถา้มีการปรับราคานํJ ามนั จะเพิ?มหรือลดนัJน 
ตรงนีJจะตอ้งยดึตามสัญญาจดัซืJอจดัจา้ง 
-ขอบคุณรองปลดัเทศบาล มีสมาชิกสภาฯ สอบถามอีกหรือไม่  เมื?อไม่มีขอมติ
ที?ประชุมเห็นชอบอนุมติัการจ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างปรับปรุงและขยาย
ผิวจราจร พร้อมวางท่อระบายนํJ า สายซอยข้างว ัดหนองแพงพวย หมู่  5 
งบประมาณ 720,000  บาท  โปรดยกมือ 
-มีมติเห็นชอบอนุมติัการจ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างปรับปรุงและขยายผิว
จราจร พร้อมวางท่อระบายนํJ า  สายซอยข้างว ัดหนองแพงพวย หมู่  5 
งบประมาณ 720,000  บาท  จาํนวน 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือนายมณฑล  
โพธิ7 ประเสริฐ 
5.4.3  โครงการก่อสร้างรางระบายนํJ าและปรับปรุงรางระบายนํJ าสายหนา้วดั
ถนนกะเพรา หมู่ที? 4 แผนพฒันาสามปี 2558-2560 หนา้ 54 ขอ้ 14 ปริมาณงาน 
ก่อสร้างรางระบายนํJ าพร้อมฝา ระยะทาง 54 เมตร งบประมาณ  140,000  บาท  
มีสมาชิกสภาฯ สอบถามหรือไม่ เชิญนายพิชิต  วงศา 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน สอบถามการ
วางท่อหน้าวดัถนนกะเพรา ระยะทางถึงบา้นแม่ศรีหรือไม่ ขออนุญาตเอ่ยนาม 
เนื?องจากถา้ฝนตกนํJาจะท่วมบริเวณดงักล่าว 
-เชิญนายกเทศมนตรีชีJแจง 
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน สําหรับรางตวั
ยทีู?เสนอจ่ายเงินสะสมครัJ งนีJ จะไม่ถึงบริเวณที? สท. สอบถาม  โดยนํJ าจะไปลง
ตรงบา้นจนัทร์ปูเป็น สาเหตุที?นํJ าท่วมบริเวณที? สท. สอบถาม เนื?องจากรูระบาย
นํJามีขนาดเล็กนํJาระบายไม่ทนั  โดยตรงบา้นลุงพูนยงัไม่มีรางระบายนํJ า จะตอ้ง
หาแนวทางแกไ้ขซึ?งตอ้งใชง้บประมาณมากพอสมควร 
-ขอบคุณนายกเทศมนตรี มีสมาชิกสภาฯ สอบถามเพิ?มเติมหรือไม่  เมื?อไม่มีขอ
มติที?ประชุมเห็นชอบอนุมติัการจ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างรางระบายนํJ า
และปรับปรุงรางระบายนํJ าสายหน้าวดัถนนกะเพรา หมู่ที?  4 งบประมาณ 
140,000  บาท  โปรดยกมือ 
-มีมติเห็นชอบอนุมติัการจ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างรางระบายนํJ าและ
ปรับปรุงรางระบายนํJาสายหนา้วดัถนนกะเพราหมู่ที? 4 งบประมาณ140,000บาท  
จาํนวน 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือนายมณฑล  โพธิ7 ประเสริฐ 

/นายอนุรักษ.์.. 
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นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
 
นายสุจิน  บุญส่ง 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายธวชั  โอทาน 
(รองประธานสภาฯ) 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายกฤษฎา  ดวงแกว้ 
(นายกเทศมนตรี) 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
 
ที?ประชุม 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
ที?ประชุม 
พกัประชุมเวลา 15.50 น. 

เริ�มประชุมเวลา 16.10 น. 
 
 
 
 
 

   5.4.4 โครงการก่อสร้างรางระบายนํJ ารูปตวัยูพร้อมฝา และวางท่อระบายนํJ า 
คสล. ถนนสายเนินทราย-เนินฆอ้  แผนพฒันาสามปี 2558-2560 หน้า 52 ขอ้ 4 
ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายนํJ าพร้อมฝา คสล. ระยะทาง 61 เมตร 
งบประมาณ 150,000 บาท มีสมาชิกสภาฯ สอบถามหรือไม่เชิญนายสุจิน บุญส่ง 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ขอขอบคุณ
ผูบ้ริหารที?พิจารณาจ่ายเงินสะสมโครงการนีJ เนื?องจากฝนตกนํJาจะท่วม 
-เชิญนายธวชั โอทาน 
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน สอบถามว่า
รางนํJาถึงหลงัโรงเรียนวดัเนินทรายหรือไม่ และนํJาจะไหลไปลงที?ใด  
-เชิญนายกเทศมนตรีชีJแจง 
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ขอแกไ้ขแบบ
ประมาณการตามแบบเป็นหมู่ที? 1 แกไ้ขเป็นหมู่ที? 2  ตามแบบระยะทางเพียง 61 
เมตร ยงัไม่ทะลุถึงหลงัโรงเรียน จะถึงแค่ซอยพฒันา 3 ซึ? งงบประมาณมีจาํกดั 
ตอ้งรองบประมาณในปีถดัไป 
-ขอบคุณนายกเทศมนตรี มีสมาชิกสภาฯ สอบถามเพิ?มเติมหรือไม่  เมื?อไม่มีขอ
มติที?ประชุมเห็นชอบอนุมติัการจ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างรางระบายนํJ า
รูปตัวยูพร้อมฝา และวางท่อระบายนํJ า คสล. ถนนสายเนินทราย-เนินฆ้อ 
งบประมาณ 150,000  บาท  โปรดยกมือ 
-มีมติเห็นชอบอนุมติัการจ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างรางระบายนํJ ารูปตวัยู
พร้อมฝา และวางท่อระบายนํJ า คสล. ถนนสายเนินทราย-เนินฆอ้ งบประมาณ 
150,000 บาท  เป็นเอกฉนัท ์
-ก่อนที?จะพิจารณา ขอ้ 5.5 ขอใหส้มาชิกสภาฯ พกัประชุม 15 นาที   
 
-ทราบ 
-พกัประชุม 
 -นายอรรถวฒิุ  สมนึก  เลขานุการสภาฯ  เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเขา้นั?งประจาํ
ในที?ประชุม และเริ?มประชุมต่อดงันีJ   
 
 

/นายอนุรักษ.์.. 
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นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
 
 
นายเอกพล  ผลงาม 
(เลขานุการนายกฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.5  การแกไ้ขเปลี?ยนแปลงคาํชีJ แจงงบประมาณรายจ่ายประจาํปี พ.ศ. 2558  
รายละเอียดตามบญัชีการแกไ้ขเปลี?ยนแปลงคาํชีJแจงงบประมาณ) 
-การแกไ้ขเปลี?ยนแปลงคาํชีJ แจงงบประมาณ ขอให้สมาชิกสภาฯ ดูรายละเอียด
ตามเอกสารที?จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม  และขอเชิญเลขานุการ
นายกเทศมนตรีชีJแจง 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน การแกไ้ข
เปลี?ยนแปลงคาํชีJ แจงงบประมาณรายจ่ายประจาํปี พ.ศ. 2558 ซึ? งตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยวธีิการงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ?น 
พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี?ยนแปลงงบประมาณ ขอ้ 29 การ
แกไ้ขเปลี?ยนแปลงคาํชีJ แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภณัฑ์  ที?ดินและ
สิ?งก่อสร้าง ที?ทาํให้ลกัษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี?ยน หรือเปลี?ยนแปลงสถานที?
ก่อสร้าง ให้เป็นอาํนาจอนุมติัของสภาทอ้งถิ?น ซึ? งการเปลี?ยนแปลงครัJ งนีJ เป็น
การเปลี?ยนแปลงเพื?อใหส้ามารถจดัหาครุภณัฑไ์ด ้  มีรายละเอียดดงันีJ   
ขอ้ความเดิม  -ตัJงไว ้15,000 บาท เพื?อจ่ายเป็นค่าจดัซืJอเครื?องตดักิ?งไมข้นาดเล็ก 
มีรายละเอียดดงันีJ  
1. ชนิดของเครื?องยนต ์2 จงัหวะ 
2. กาํลงัไม่นอ้ยกวา่ 1.8 แรงมา้ 
3. ขนาดความจุกระบอกสูบไม่นอ้ยกวา่ 38 เซนติเมตร 
4. ความยาวของแผน่บงัคบัโซ่ (บาร์) ไม่นอ้ยกวา่ 12 นิJว 
5. ระบบนํJามนัหล่อลื?นโซ่ อตัโนมติั 
6. เพลาขอ้เหวี?ยงแบบ 3 ชิJน  
     เป็นครุภัณฑ์ที?ไม่ได้กําหนดไวใ้นบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ จึงตัJ ง
งบประมาณรายจ่ายตามราคาทอ้งตลาดที?เคยจดัหาอย่างประหยดั ตามหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย ที? มท 0808.2/ว1989 ลงวนัที? 22 มิถุนายน 2552 เรื?องการ
ตัJงงบประมาณเพื?อการจดัซืJอครุภณัฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ?น 
                 -ตัJงไว ้5,000 บาท เพื?อจ่ายเป็นค่าจดัซืJอเครื?องตดัแต่งตน้ไม ้(ชาดดั)มี
รายละเอียดดงันีJ  
1.กาํลงัมอเตอร์ 450 วตัต ์
2. ความยาวใบมีด 60 เซนติเมตร 
3.นํJาหนกั 3.5 กิโลกรัม 
4.อตัราชกั (เดินเครื?องเปล่า) 1,700 ครัJ ง/นาที 

/เป็นครุภณัฑ.์.. 
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      เป็นครุภัณฑ์ที?ไม่ได้กาํหนดไวใ้นบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ จึงตัJ ง
งบประมาณรายจ่ายตามราคาทอ้งตลาดที?เคยจดัหาอย่างประหยดั ตามหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย ที? มท 0808.2/ว1989 ลงวนัที? 22 มิถุนายน 2552เรื?องการตัJง
งบประมาณเพื?อการจดัซืJอครุภณัฑแ์ละรถยนตข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ?น 
(สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาสามปี 2558-2560 ยุทธศาสตร์ที? 7 การพฒันาดา้น
การเมืองการบริหารจดัการองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพ ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและหลักธรรมาภิบาล แนวทางที? 7.1 การพฒันาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศระบบการบริหารจัดการและระบบบริการของเทศบาลให้มี
ประสิทธิภาพ  ตามหลกัธรรมาภิบาลในการพฒันาทอ้งถิ?น หนา้ที? 77 ขอ้ 17) 
ขอ้ความใหม่   -ตัJงไว ้15,000 บาท เพื?อจ่ายเป็นค่าจดัซืJอเครื?องตดักิ?งไมข้นาด
เล็ก มีรายละเอียดดงันีJ  
1. นํJาหนกั 3.9 kg 
2. ความยาวของแผน่บงัคบัโซ่ (บาร์)ไม่นอ้ยกวา่ 11 นิJว 
3. ความจุถงันํJามนั 0.25 ลิตร 
4. ความจุถงันํJามนัโซ่ 0.15 ลิตร 
      เป็นครุภัณฑ์ที?ไม่ได้กาํหนดไวใ้นบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ จึงตัJ ง
งบประมาณรายจ่ายตามราคาทอ้งตลาดที?เคยจดัหาอย่างประหยดั ตามหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย ที? มท 0808.2/ว1989 ลงวนัที? 22 มิถุนายน 2552  เรื?องการ
ตัJงงบประมาณเพื?อการจดัซืJอครุภณัฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ?น 
                   -ตัJงไว ้5,000 บาท เพื?อจ่ายเป็นค่าจดัซืJอเครื?องตดัแต่งตน้ไม ้(ชาดดั)
มีรายละเอียดดงันีJ  
1. กาํลงั Power 0.74 kw 
2. ความยาวใบมีด Cutting Length 560 mm 
3. ใบมีดตดัชนิดคู่มีฟันคมทัJงสองดา้น 
4. นํJาหนกัรวม Weight 5.8 kg 
5. ขนาดตวัเครื?อง 840x246x225 mm 
        เป็นครุภณัฑ์ที?ไม่ได้กาํหนดไวใ้นบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ จึงตัJ ง
งบประมาณรายจ่ายตามราคาทอ้งตลาดที?เคยจดัหาอย่างประหยดั ตามหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย ที? มท 0808.2/ว1989 ลงวนัที? 22 มิถุนายน 2552 เรื?องการ
ตัJงงบประมาณเพื?อการจดัซืJอครุภณัฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ?น 

/(สอดคลอ้ง... 
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นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
นายมณฑล  โพธิ7 ประเสริฐ  
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นางสาวรุ่งฟ้า  พามนตรี 
(รักษาราชการแทนหวัหนา้
กองคลงั) 
 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
ที?ประชุม 
 
ระเบียบวาระที�  6   
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
 
 
 
 

(สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาสามปี 2558-2560 ยุทธศาสตร์ที? 7 การพฒันาดา้น
การเมืองการบริหารจดัการองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพ ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและหลักธรรมาภิบาล แนวทางที? 7.1 การพฒันาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศระบบการบริหารจัดการและระบบบริการของเทศบาลให้มี
ประสิทธิภาพ ตามหลกัธรรมาภิบาลในการพฒันาทอ้งถิ?น หนา้ที? 77 ขอ้ 17) ขอ
ชีJ แจงการแก้ไขเปลี?ยนแปลงคาํชีJ แจงงบประมาณเพื?อให้สภาฯ พิจารณาเพียง
เท่านีJ   
-มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถามเกี?ยวกับการแก้ไขเปลี?ยนแปลงคาํชีJ แจง
งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ 2558 หรือไม่ เชิญนายมณฑล  โพธิ7
ประเสริฐ 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน เมื?อสภาฯ มี
มติเห็นชอบการแกไ้ขเปลี?ยนแปลงแลว้ การจดัซืJอจดัจา้งเป็นแบบประมูลหรือ
จดัซืJอไดเ้ลย 
-เชิญหวัหนา้กองคลงัชีJแจง 
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน ที?ต้อง
เปลี?ยนแปลงเนื?องจากเป็นครุภณัฑ์ที?ไม่ได้กาํหนดไวใ้นบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงตัJ งงบประมาณตามราคาท้องตลาด แต่เนื?องจากรายละเอียดที?
กาํหนดไวไ้ม่มีจาํหน่าย ซึ? งรายละเอียดคุณลกัษณะเครื?องตดักิ?งไมที้?กาํหนดไว้
ในเทศบญัญติังบประมาณ ทางร้านต้องขออนุญาตกรมป่าไม้  จึงต้องมีการ
แกไ้ขเปลี?ยนแปลง เมื?อผา่นสภาฯ เห็นชอบแลว้ก็สามารถจดัซืJอจดัหาไดเ้ลย 
-ขอบคุณหวัหนา้กองคลงั มีสมาชิกสภาฯ สอบถามอีกหรือไม่  เมื?อไม่มีขอมติที?
ประชุมเห็นชอบให้อนุมติัการแกไ้ขเปลี?ยนแปลงคาํชีJ แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจาํปีงบประมาณ 2558 ครัJ งนีJโปรดยกมือ 
-มีมติเห็นชอบอนุมติัการแกไ้ขเปลี?ยนแปลงคาํชีJแจงงบประมาณรายจ่าย
ประจาํปีงบประมาณ 2558 เป็นเอกฉนัท ์
เรื�อง  ญตัติอื�น   ๆ   
-ญัตตินีJ สมาชิกสภาฯ เสนอได้อย่างกว้างขวาง ที? ช่วยแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน และขอให้สมาชิกสภาฯ รวบรวมปัญหาและเสนอ
เพียงรอบเดียวจะได้ง่ายต่อการบันทึกการประชุม  ก่อนที?สมาชิกจะเสนอ 
นายกเทศมนตรีมีเรื?องชีJแจง   
 

/นายกฤษฎา... 
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นายกฤษฎา  ดวงแกว้ 
(นายกเทศมนตรี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายธีระพนัธ์  สุขสวา่ง 
(รองปลดัเทศบาล) 
 
 
 
 
 

-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน  แจง้โครงการ
ที?ประชาคมระดบัตาํบล หมู่ที? 1 ถึงหมู่ที? 9 ที?พิจารณาจดัสรรงบประมาณให้ ใน
ปีงบประมาณ 2558 ดงันีJ  
หมู่ที� 1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ?าพร้อมสายพาดดบัและติดตัJงโคมไฟราย
ทาง สายเนินทราย-เนินขา้วตม้  และโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยพฒันา 
1/1 หมู่ที? 1 
หมู่ที� 2  โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายท่าเรือสะพานเก่า หมู่ที? 2 และ
โครงการก่อสร้างรางระบายรูปตวัยพูร้อมฝา  และวางท่อระบายนํJ า คสล. ถนน
สายเนินทราย-เนินฆอ้ 

หมู่ที� 3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเนินฆอ้-ท่าครก - แหลมสน หมู่ที? 3,8  
ต.เนินฆอ้ (อบจ.)  และไฟฟ้าแสงสวา่งขา้งหอ้งสมุดชุมชนบา้นเนินฆอ้ 3 จุด 
หมู่ที� 4 โครงการก่อสร้างรางระบายรูปตวัยซูอยส่องแสงพฒันา 1 หมู่ 4 พร้อม
ท่อลอดถนนบา้นไร่-แหลมสน (ศาลา) และโครงการสะพานบา้นปลาธนาคารปู   
หมู่ที� 5 โครงการปรับปรุงระบบจาํหน่ายไฟฟ้าโดยเพิ?มขนาดหมอ้แปลงไฟฟ้า
บริเวณศาลเจา้ชากไร่แตง-จาํรุงโคมไฟสาธารณะ และโครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายหนา้ศาลเจา้ชากไร่แตง 
หมู่ที� 6 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.สายเนินขา้วตม้-หนองลิง หมู่ที? 6  และ
เครื?องออกกาํลงักาย   
หมู่ที� 7 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ?าพร้อมสายพาดดบัและติดตัJงโคมไฟราย
ทาง สายจาํรุง-สุขมุวทิ(ศาลาเนินกระชาย)   
หมู่ที� 8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยรุ่งเรือง หมู่ที? 8  และตลาด
เศรษฐกิจชุนชน  ถนนสายถนนกะเพรา-แหลมสน 
หมู่ที� 9 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ?าพร้อมสายพาดดบัและติดตัJงโคมไฟ
สาธารณะสายซอยร่วมใจ 3 หมู่ที? 9  และโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหนา้
วดั 2 หมู่ที? 9   
-เชิญรองปลดัเทศบาล 
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน แจง้ตามที?
เจา้หน้าที?ไดส่้งเอกสาร เรื? อง  การสํารวจขอ้มูลความตอ้งการบาํรุงรักษาและ
ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้น รวมทัJงบ่อบาดาลสาธารณะขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ?น เพื?อตัJงงบประมาณในปี พ.ศ.  2559 นัJน ก็ขอความร่วมมือสมาชิก
สภาฯ ไดต้อบแบบสาํรวจและส่งใหเ้จา้หนา้ที?เพื?อจะไดร้วบรวม  

/นายอนุรักษ.์.. 
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นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายพิชิต  วงศา 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายอรรถวฒิุ  สมนึก 
(เลขานุการสภาฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายมณฑล  โพธิ7 ประเสริฐ  
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 
 
 
 
 
 
 

-ขอบคุณนายกเทศมนตรีและรองปลดัเทศบาล  เชิญนายพิชิต  วงศา 
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน สอบถาม
โครงการวยัใสรักสะอาดสรุปผลเป็นอยา่งไร โดยตัJงตวัชีJ วดัไว ้2 เกณฑ์ แต่ละ
เกณฑ์ที?กาํหนดไวจ้ะไดรั้บรางวลัเท่าไร และงบประมาณเดือนละ 3,000 บาท 

ยงัไดรั้บหรือไม่ 
-เชิญเลขานุการสภาฯ  
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน สําหรับ
โครงการวยัใสก็ได้ประชุมร่วมกันระหว่างผูน้ําท้องที?เป็นการปรึกษาก่อน
ดาํเนินการหรือติดตามประเมินผลซึ? งปีนีJ ไดติ้ดตาม 2 ครัJ ง จะมีเกณฑ์กาํหนด
ตวัชีJวดัที?จะให้คะแนน และอีกประเด็นบางหมู่ทาํ และบางหมู่ทาํบา้งไม่ทาํบา้ง 
จนที?ประชุมสรุปว่าโครงการนีJ จะตรงกบันโยบายรัฐบาล เน้นการมีส่วนร่วม
ของชุมชน ถา้ไม่ทาํจะเป็นปัญหาดา้นสิ?งแวดลอ้ม โดยสังเกตจากที?ไม่ไดด้าํเนิน 
โครงการ 3-4 เดือน ขยะสองขา้งถนนจะมีมาก ตอ้งดาํเนินการใหมี้ประสิทธิผล 

และประสิทธิภาพของการมีส่วนร่วมจากผูน้าํทอ้งที?ซึ? งตวัชีJ วดัจะปรับบางตวั 
และให้กาํนนัเป็นกรรมการตรวจประเมินร่วม  เกณฑ์การให้คะแนนก็จะอยูใ่น
มาตรการที?ใกลเ้คียงกนัมาก บางหมู่ไดรั้บการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนและ
ผูน้าํให้ความสําคญั  เกณฑ์คะแนนจะอยู่ที?ดีคือ 90% ขึJน รองลงมา 80% ขึJ น 

การให้คะแนนอยู่ที?การพิจารณาของคณะกรรมการ ซึ? งจะแจง้ผลคะแนนให้
หมู่บา้นทราบ รางวลัอยูที่?งบประมาณที?ตัJงไว ้จากการที?ไดไ้ปตรวจประเมินจะมี
บางหมู่ทาํไวดี้มาก เช่น หมู่ที? 8 จะไดรั้บการมีส่วนร่วมจากเด็กและประชาชน
โดยไดแ้นะนาํถึงการกาํจดัขยะ  บางหมู่ก็กาํลงัจะขบัเคลื?อน  ซึ? งโครงการวยัใส
เป็นโครงการที?ตอ้งทาํอยา่งต่อเนื?อง 
-ขอบคุณเลขานุการสภาฯ เชิญนายมณฑล  โพธิ7 ประเสริฐ  
 

-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ขอบคุณ
โครงการหลังฝนถนนเรียบประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ซึ? ง
ประชาชนฝากเรื?องไฟฟ้าไหล่ทางที?ดบัและยงัไม่มี และโครงการชลประทาน
โดยพืJนที?ตาํบลจะเป็นสีเขียวถ้าทางชลประทานมีงบประมาณให้ ฝากตรง
มณฑปเนินฆ้อเสนอให้ต่อนํJ า เข้าไปให้ประชาชนใช้เพื?อประโยชน์กับ
ประชาชน ฝากถามประธานสภาเนื?องจากสมาชิกสภาฯ ไม่ไดรั้บขอ้มูลอยากให ้

/ประธานสภาฯ... 
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นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
 
นายธวชั  โอทาน 
(รองประธานสภาฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายนิรันดร์  ดีนาน  
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานสภาฯ แจง้ผา่นทางหนา้หนงัสือหรือทางโทรศพัท ์แรก ๆ ที?เขา้มาการ
แจง้ข่าวดีมาก แต่พกัหลงัสมาชิกสภาฯ จะไม่ไดรั้บทราบข่าวสาร 
-ขอบคุณ สท. ที?เสนอการแจง้ขอ้มูลข่าวสาร แต่ทุกท่านก็ตอ้งรู้บทบาทหน้าที? 
ของตนเอง ซึ? งถา้เป็นงานราชการจะมีหนงัสือแจง้ ถา้เป็นงานสังคม เช่น งานศพ 
หรืองานอะไร ทุกท่านตอ้งหาขอ้มูลเอง โดยการเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที?
เทศบาลจดัขึJน  เชิญนายธวชั  โอทาน 

-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ในวาระนีJ
ขอใหเ้ป็นเรื?องปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยขอสอบถามดงันีJ   
1. เรื?องการทุบฝาย ไดติ้ดตามาตลอด โดยประชาชนไดส้อบถามวา่จะทุบเมื?อใด 
เนื?องจากประชาชนไดรั้บความเดือดร้อน เมื?อนํJามาจะมีขยะมาอุดตนั 
2. ฝายหมู่ที? 1 เชื?อมหมู่ 2 เรื?องการขยายความกวา้งของฝาย เพื?อป้องกนัการอุด
ตนัการระบายนํJาไม่สะดวก 
3. ท่อนํJาดิบมาจะมีผลกระทบกบัฝาย หมู่ 1 หรือไม่ และหมู่ที? 6 ฝากมาสอบถาม
และเสนอใหฝ่้ายบริหารประสานกบั อบต.หว้ยยางเพื?อหาแนวทางซ่อมแซม 

4. เมื?อวนัที? 15 ที?ผ่านมาประชาชนขอขอบคุณฝ่ายบริหารที?ให้รถแม็คโครไป
เคลียพืJนที?หมู่ที? 1-หมู่ที? 2 ซึ? งเป็นทางโคง้แต่มองไม่เห็น แต่ก็มีปัญหาเกี?ยวกบั
ไฟฟ้าซ็อตทาํใหเ้ครื?องใชไ้ฟฟ้าชาํรุด ประชาชนไดรั้บความเดือดร้อน ซึ? งไดส่้ง
รายชื?อไวที้?กองช่างแลว้ และเทศบาลหรือการไฟฟ้าจะมีแนวทางบรรเทาความ
เดือดร้อนดงักล่าวไดอ้ยา่งไร 

-เชิญนายนิรันดร์  ดีนาน 

 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน 

1. กองช่างออกแบบโครงการสร้างพืJนฐาน อาคารต่าง ๆ เสนอให้ไดป้ระสาน
กบัผูน้าํและประชาชนผูมี้ผลกระทบไดร่้วมพิจารณาเพื?อแกไ้ขปัญหาที?ตรงจุด 
ซึ? งที?ออกแบบมาแกไ้ขปัญหาไม่ตรงจุด อาจเป็นการสร้างปัญหาใหป้ระชาชน 

2. การแกปั้ญหานํJาท่วมตรงทุ่งจาํรุง 

3. การท่องเที?ยงเชิงอนุรักษที์?ดาํเนินการปีที?ผา่นมา ปีนีJจะมีแนวทางดาํเนินการ
ต่ออยา่งไรกบัสวนที?ร่วมโครงการ และจะมีการบริหารจดัการอยา่งไร 
4. สถานที?เพื?อเชื?อมโยงกบัการส่งเสริมการท่องเที?ยว ซึ? งมีที?ดินวา่งเปล่าตรง
สะพานหมู่ที? 5 เสนอใหส้ร้างอาคารเพื?อจาํหน่ายผลไม ้หรือสินคา้ OTOP 

5. วคัซีนควบคุมโรคพิษสุนขับา้จะดาํเนินการไดห้รือไม่ หรือเป็นหนา้ที?ของ
กรมปศุสัตว ์

/นายอนุรักษ.์.. 
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นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายพิชิต  วงศา 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายกฤษฎา  ดวงแกว้ 
(นายกเทศมนตรี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายอรรถวฒิุ  สมนึก 
(เลขานุการสภาฯ) 
 
 
 
 

-เชิญนายพิชิต  วงศา 

 

-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน มีเรื? อง
สอบถามคือถนนเส้นเนินฆอ้-แหลมสน จะดาํเนินการช่วงเดือนไหนประชาชน
ได้รับความเดือนร้อน และโครงการวยัใสที?มี 2 เกณฑ์แต่ละเกณฑ์จะได้รับ
รางวลัเท่าไร และงบประมาณเดือนละ 3,000 บาท ยงัไดรั้บหรือไม่ 

-มีสมาชิกสอบถามอีกหรือไม่ ถา้ไม่มีเชิญนายกเทศมนตรีตอบขอ้สอบถาม 

 

-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ขอตอบขอ้
สอบถามเรื?องการทุบฝายคาดวา่ปีนีJไดทุ้บแน่นอนโดยไดป้รึกษานายอาํเภอและ
แนะนาํให้ทาํหนงัสือโดยนายกฯ วงัหวา้ลงลายมือชื?อร่วมด้วย  ซึ? งรอหนงัสือ
ตอบกลบัมาจากอาํเภอ  เวลานีJ จะดาํเนินการไม่ไดต้อ้งรอนํJ าแห้ง เพราะถา้ทุบก็
ตอ้งเปิดนํJ าให้แห้งก็จะเกิดปัญหากบัประชาชน หมู่ที? 6 ซึ? งเครื?องมือจะโดนนํJ า
ไม่ได ้ฝายหมู่ที? 1 และ 2 ตอ้งรอในคราวเดียวกนั คือเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน  
เรื? องไฟฟ้าให้แจง้รายชื?อเพื?อจะได้ทาํหนงัสือแจง้ไฟฟ้าแกลง  เรื? องปัญหานํJ า
ท่วมทุ่งจาํรุง ซึ? งที?ผ่านมานํJ าไม่ไหลเนื?องจากปลายทางสูงไดปี้นีJ ไดด้าํเนินการ
ขดุลอกรางระบายนํJาแลว้  โดยไดป้ระสานเจา้ของที?ดินเพื?อไม่ให้ปิดทางนํJ า  แต่
ถ้ามีการขายให้คนอื?นและเจ้าของคนใหม่ปิดก็ต้องมาหาแนวทางเพื?อแก้ไข
ปัญหา เรื?องการส่งเสริมการท่องเที?ยว สาํหรับที?วา่งเปล่าใหส้ร้างอาคารซึ? งไดท้าํ
เรื?องขอรับงบประมาณจากส่วนกลางเพื?อทาํเป็นตลาดเศรษฐกิจชุมชนแลว้ ตอ้ง
ใช้งบประมาณจาํนวนมาก  เรื? องวคัซีนพิษสุนัขบา้ เป็นงบประมาณซึ? งมีการ
กาํหนดระยะเวลาดาํเนินการไวแ้ลว้โดยไดชี้Jแจงแผนดาํเนินงานโครงการต่าง ๆ 
เมื?อคราวประชุมที?ผ่านมา และตอ้งมีการปรับเปลี?ยนในการจดัซืJอที?ดิน  เรื? อง
ถนนเนินฆอ้-ท่าครก ขณะนีJผูรั้บเหมาดาํเนินการที?ถนนบา้นไร่-แหลมสนแต่ไม่
แน่ใจวา่จะเริ?มดาํเนินการช่วงเดือนใดคาดวา่ไม่น่าเกินพฤษภาคมเนื?องจากเป็น
งบของ อบจ. และโครงการวยัใสใหป้ลดัเทศบาลชีJแจง 
-เชิญเลขานุการสภาฯ  
 

-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ขอเพิ?มเติม
เรื? องวคัซีนควบคุมโรคพิษสุนัขบา้ มีปัญหาเกี?ยวกบัขอ้ทกัทว้งของ สตง. ที?ชีJ
ประเด็นบางประการที?ไม่ใช่อาํนาจหนา้ที?ของเทศบาล แต่เทศบาลจะดาํเนินการ
โดยยดึกรอบเศรษฐกิจพอเพียงและหลกัธรรมาภิบาล  เรื?องการท่องเที?ยวอยู ่

/ระหวา่งการ... 
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นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายประเสริฐ  ผดุผอ่งใส
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายกฤษฎา  ดวงแกว้ 
(นายกเทศมนตรี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 
 
 

ระหว่างการจดัทาํแผนพฒันาท่องเที?ยวจะเชิญประชุมร่วมกนัอีกครัJ ง ในเดือน
กุมภาพนัธ์ ซึ? งตอ้งกาํหนดแนวทางการบริหารจดัการ ร่วมทัJงตลาดเศรษฐกิจ
ชุมชน โครงการวยัใสเทศบาลจะให้งบประมาณสนับสนุนให้กบัหมู่บา้นใน
เรื?องการมีส่วนร่วมเดือนละ 2,200 บาท เป็นค่าอาหาร อาหารวา่งและเครื?องดื?ม 

และเดือนละ 800 บาท  เป็นค่านํJ ามนั รวมเป็น 3,000  บาท การทุบฝายก็ได้
ประสานกบัหน่วยงานที?เกี?ยวขอ้งโดยไดติ้ดตามเรื?องตลอด  ฝายตวับนโดยฝ่าย
บริหารได้ตรวจสอบตลอดว่า เ ปิด-ปิด จะมีผลกระทบหรือไม่  การใช้
งบประมาณ ซึ? งในเวทีประชาคมก็จะมีความเห็นที?แตกต่างกนั ปัญหาทุ่งจาํรุง 
ซึ? งปีนีJไดจ้ดัทาํผงัเมืองร่วมกบัเทศบาลสุนทรภู่ สองสลึง ชากโดน ซึ? งจะกาํหนด
พืJนที?ชดัเจน 

-ขอบคุณเลขานุการสภาฯ เชิญนายประเสริฐ  ผุดผอ่งใส 
 

-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน แจง้บริเวณ
ตรงขา้มบ้านนายกฯ มีท่อระบายนํJ าที?ขุดออกแล้ววางเลยเข้ามาบริเวณถนน 
ขอใหเ้อาดินลูกรังมากลบเกรงจะเป็นอนัตรายกบัผูส้ัญจร 

-เชิญนายกเทศมนตรี 

 

-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ท่อนํJ าจะให้
กองช่างดาํเนินการ และขอประชาสัมพนัธ์โครงการพฒันาเสริมสร้างรายได้
ให้กบัเด็กนักเรียน นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน  โดยรับสมคัรระหว่างวนัที? 23 
กุมภาพนัธ์ ถึงวนัที? 6 มีนาคม 2558 ตัJงแต่เวลา 09.00-16.00 น. หลกัฐานที?ตอ้ง
นาํมายื?นพร้อมกบัใบสมคัร ประกอบดว้ย  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและ
แว่นตาดาํ ขนาด 1 นิJว ถ่ายครัJ งเดียวไม่เกิน 1 ปี จาํนวน 1 รูป  สําเนาบตัร
ประจาํตวัประชาชน จาํนวน 1 ฉบบั  สําเนาทะเบียนบา้น จาํนวน 1 ฉบบั  
ใบรับรองจากสถานศึกษา  สําเนาบตัรรับรองการจดทะเบียนการแกไ้ขปัญหา
สังคมและความยากจน (สย.)(ถา้มี) หลกัฐานอื?นๆ เช่น ใบเปลี?ยนชื?อตวั-ชื?อสกุล  
โดยจะมีคณะกรรมการพิจารณาและประกาศผลการคดัเลือกวนัที? 11 มีนาคม 
2558 และรับสมคัรคนพิการ ผูด้้อยโอกาส หรือตกเกณฑ์ จปฐ. ก็จะเปิดรับ
สมคัรพร้อมกบัเด็กนกัเรียน  โดยผูพ้ิการตอ้งมีบตัรผูพ้ิการมาดว้ย  
-ขอบคุณนายกเทศมนตรี เชิญนายมณฑล  โพธิ7 ประเสริฐ  
 

 

/นายมณฑล... 
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นายมณฑล  โพธิ7 ประเสริฐ  
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายธวชั  โอทาน 
(รองประธานสภาฯ) 
 
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายพิชิต  วงศา 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
นายกฤษฎา  ดวงแกว้ 
(นายกเทศมนตรี) 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
ที?ประชุม 
 
 
 
 
 

-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ฝากเรื? อง
หนงัสือประชาสัมพนัธ์โครงการต่าง ๆ ขอให้แจง้ขอ้มูลข่าวสารให้ประชาชน
ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั   
-เชิญนายธวชั  โอทาน 

 

-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน สอบถาม
งบประมาณนํJ าประปาจาํนวน 6 ลา้นบาท และการวางท่อนํJ าดิบจะมีผลกระทบ
กนัหรือไม่และจะได้ดาํเนินการในปีเดียวกนัหรือไม่ และปัญหาแนวเขตซึ? ง
ประชาชนบางคนอาจจะไม่ใหค้วามร่วมมือ 
-เชิญนายพิชิต  วงศา 
 
-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ขอขอบคุณผูมี้
ส่วนเกี?ยวขอ้งในการประชุมผา่นเสียงไร้สายเพื?อใหป้ระชาชนไดรั้บฟัง 

-เชิญนายกเทศมนตรีตอบขอ้สอบถาม 

 

-เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน เรื? อง
นํJาประปาเทศบาลไดรั้บงบประมาณมาก่อสร้างถงัประปาที?หมู่ 2 อยูร่ะหวา่งให้
ผูรั้บเหมาดาํเนินงาน ส่วนเรื?องวางท่อประปาไดรั้บในปี 2558 ส่วนท่อนํJ าดิบปี 
2558 คงไม่ทนั คาดว่าจะได้รับงบในปี 2559 โดยท่อประปาหมู่ 2 จะใช้ท่อ
ขนาด 6 นิJว หลงัจากนัJนจะเป็นท่อขนาด 4 นิJว ซึ? งปี 2559 จะวางท่อประปาทัJง 9 
หมู่ ผลกระทบตอ้งมีแน่นอนแต่จะมากหรือนอ้ยก็ตอ้งวางแผนให้รอบคอบ ซึ? ง
งบประมาณที?ขอรับการสนับสนุนจะได้รับเป็นรายปี  ก็ต้องวางแผนให้มี
ผลกระทบให้น้อยที?สุด และขอประชาสัมพนัธ์โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต 
สุขภาพใจสําหรับผูสู้งอายุ ซึ? งจะมีการอบรมในวนัที? 18 กุมภาพนัธ์  2558 และ
ไปร่วมปิดทองในวนัที? 20 กุมภาพนัธ์ 2558 ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่านร่วม
กิจกรรม 
-ขอบคุณนายกเทศมนตรี  มีสมาชิกสภาฯ  จะเสนอเรื?องอื?น ๆ อีกหรือไม่  
 
-ไม่มี  
 

/นายอนุรักษ.์.. 
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นายอนุรักษ ์ดีนาน 
(ประธานสภาฯ) 
 

-เมื?อไม่มีสมาชิกสภาฯ เสนออีก  ขอขอบคุณผูบ้ริหาร หวัหนา้หน่วยงานทุกกอง 
และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที?ไดเ้ขา้ร่วมประชุม   และขออวยพรให้ทุกท่านโชคดี 
ขอปิดการประชุม   

ปิดประชุมเวลา   17.30 น. 
    


